

ชื่อเรื่อง	: การครองคู่ของศิษยาภิบาล: กรณีศึกษา ศิษยาภิบาลคริสตจักรสังกัดคณะพระกิตติคุณสมบุญ เชียงใหม่-พะเยา
ผู้จัดทำ	: นายวิวัฒน์ เมืองสุริยา
หลักสูตร	: ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษาพันธกิจนิพนธ์หลัก	: ศจ.ดร. ดำรงไท อูปเงิน
อาจารย์ที่ปรึกษาพันธกิจนิพนธ์ร่วม	: -
วันที่อนุมัติผลงาน	: 16 กรกฎาคม 2552
จำนวนหน้า	: 68 หน้า
คำสำคัญ	: ศิษยาภิบาล, การครองคู่, การครองรักครองเรือน

บทคัดย่อ

การทำวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาชีวิตการครองคู่ของศิษยาภิบาลที่ทำงานในคริสตจักรภายใต้การเขตปกครองของคณะพระกิตติคุณสมบุญเชียงใหม่-พะเยา การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนศาสนศาสตร์ในระดับมหาบัณฑิต มีรายละเอียดพอสังเขปดังต่อไปนี้

บทที่ 1 ประกอบด้วยจุดประสงค์สำคัญในการศึกษาวิจัยคือ ศึกษาวิธีการครองคู่ของศิษยาภิบาลที่ปฏิบัติงานในคริสตจักรพระกิตติคุณสมบุญ แรงจูงใจในการศึกษาคือความอยากรู้ถึงวิธีการครองคู่ เทคนิคในการเลือกคู่ครอง บทที่หนึ่งยังบอกถึงความสำคัญ โครงร่างประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ความคาดหวังที่จะได้รับในการวิจัย และข้อจำกัดต่างๆ ในการทำวิจัยในครั้งนี้

บทที่ 2 เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการครองรักครองเรือน ความหมาย หน้าที่ของครอบครัว บทบาทหน้าที่ของสามี-ภรรยา วิธีการเลือกคู่ และกฎหมาย

เกี่ยวกับสมรส นอกจากนี้ในบทนี้ยังมีการนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของคณะพระกิตติคุณ สมบูรณ์แห่งประเทศไทยและการเข้ามาของคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ในจังหวัดเชียงราย

บทที่ 3 นำเสนอวิธีการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล พื้นฐาน การสร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล เวลาและสถานที่ในการทำการวิจัย และการพิทักษ์ผู้เข้าร่วมการวิจัย

บทที่ 4 เป็นการนำเสนอผลการวิจัย พบว่า อายุเฉลี่ยของศิษยาภิบาลคือ 50 ปี มีการอายุประจำการมาแล้วโดยเฉลี่ยประมาณ 10 ปี ระยะเวลาสมรสเฉลี่ย 21 ปี รายได้เฉลี่ยของศิษยาภิบาลอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเมื่อเทียบกับรายได้ทั่วไปของคนที่อาศัยอยู่เขตชนบท ศิษยาภิบาลไม่ค่อยมีการให้สิ่งของแก่ภรรยาเท่าใดนั้น แต่ให้ความห่วงใย ความซื่อสัตย์ ความเห็นอกเห็นใจมากกว่า และพบว่าภรรยาของศิษยาภิบาลคือผู้ให้คำปรึกษาที่ดีในการแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งภายใน ภายนอกครอบครัว อย่างไรก็ตามศิษยาภิบาลไม่ค่อยมีความพอใจในเรื่องการใช้จ่ายภายในครอบครัวและการศึกษาของลูก นอกจากนี้ยังพบอีกว่าศิษยาภิบาลไม่ค่อยมีการนมัสการในบ้านเท่าที่ควร และไม่ค่อยแน่ใจว่าครอบครัวของศิษยาภิบาลจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกในด้านนี้ได้ดีเพียงใด

บทที่ 5 เป็นการสรุปผลการค้นพบและบอกระเบียบวิธีการวิจัยพอสังเขป เป็นการสรุปเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานต่างๆ อย่างย่ออีกครั้งหนึ่ง สรุปวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ของศิษยาภิบาล เทคนิคและวิธีการเลือกคู่ครอง ศิษยาภิบาลพึงพาพระเจ้าในการเลือกคู่ครองและเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้จัดสรรคู่ครองที่ดีให้แก่ศิษยาภิบาล วิธีการที่ศิษยาภิบาลสามารถดำรงชีวิตคู่ได้ดีเพราะยึดมั่นในหลักการแห่งความรัก การให้อภัยตามคำสั่งสอนในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์